

CÔNG AN TỈNH

Sẵn sàng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Mùa mưa bão năm nay, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân.



Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Thị trấn Xuân là xã ven biển của huyện Thái Thụy, bên cạnh những lợi thế thiên nhiên ưu đãi thì đây cũng là địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Sơn, Trưởng Công an xã cho biết: Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ PCTT trên địa bàn. Công an xã phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS xã và các đoàn thể thành lập các tổ phòng, chống lụt bão ở các cụm dân cư, các thôn, xóm cơ sở, tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sẵn sàng PCTT và TKCN, đồng thời cảnh báo và hướng

dẫn các biện pháp ứng phó với thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. Tuyên truyền bà con khu vực giáp biển di dời đến nơi an toàn, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, bảo vệ tài sản, sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Tại Tiên Hải, để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện cho biết: Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các địa phương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, lập các phương án sử dụng lực lượng sẵn sàng với từng tình huống, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn

bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị, địa phương trên địa bàn thống nhất phương án xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng sơ tán nhân dân, bảo đảm an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó, Công an huyện duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án phòng, chống bão lụt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai, sự cố xảy ra. Những năm qua, Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công

tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN, phòng thủ dân sự, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên "mặt trận" PCTT và TKCN, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đối với nhiệm vụ PCTT và TKCN, Công an tỉnh xác định làm tốt công tác chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành, các nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, TKCN, chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang bị, thông tin liên lạc... theo phương châm "4 tại chỗ" được bảo đảm. Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm của mình, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cho các đơn vị, công an xã, thị trấn. Đại đội cơ động PCTT và TKCN thuộc Công an tỉnh với lực lượng nòng cốt là cảnh sát cơ động cùng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng thường xuyên được rà soát, bổ sung, kiện toàn, huấn luyện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Cùng với đó, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, vi phạm pháp luật về đề điều được Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo, góp phần trọng phòng ngừa sự cố thiên tai. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã phát hiện 3 vụ vi phạm quy định về bảo vệ hành lang đê, 10 vụ vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đã khởi tố 5 vụ, 8 bị can liên quan. Với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác PCTT và TKCN cùng sự chuẩn bị tốt về phương tiện và lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh sẵn sàng tham gia ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG

THÀNH PHỐ

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cầu

Mặc dù trời nắng gắt nhưng công nhân thi công những cây cầu trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn cần mẫn, căng mình làm việc để bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra. Trên hành trình trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, thành phố Thái Bình đang nỗ lực hết mình trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông. Cùng với việc chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thời gian qua, UBND thành phố cũng chú trọng đến việc đầu tư xây dựng những cây cầu trong lòng thành phố như cầu Máy Miến, cầu Phạm Thế Hiển, cầu Phan Bội Châu. Những ngày này, miễn Bắc tiếp tục bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Tại Thái Bình, nhiều thời điểm nhiệt độ lên đến 37 - 38°C. Nóng hầm hập, oi bức khiến nhiều người tìm chỗ tránh nắng nhưng không khí làm việc tại các công trình cầu, đường trên địa bàn thành phố vẫn rất khẩn trương, gấp gáp. Ông Nguyễn Trọng Đức, chỉ huy công trình cầu Phạm Thế Hiển cho biết: Cầu dài 14m, rộng 14m bao gồm lan can, hệ bộ hành và lòng đường xe chạy. Theo thiết kế, lan can cầu được làm bằng đá, chạm

trở hoa văn phù hợp với cảnh quan xung quanh công viên 30/6, đài phun nước và đường giao thông khu vực. Thời gian thi công 8 tháng. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đưa ra các biện pháp thi công tối ưu. Mặc dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đơn vị thi công đã chủ động phương tiện máy móc, thiết bị, nhân công, bảo đảm vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, sau 6 tháng thi công, cầu Phạm Thế Hiển đã hoàn thành. Ông Lê Đức Toàn, khu đô thị 5, phường Trần Hưng Đạo chia sẻ: Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị thời gian qua đã giúp diện mạo thành phố Thái Bình từng bước đổi thay với diện mạo xanh, sạch, đẹp, tạo nên những không gian sống cho định hướng phát triển thành phố hướng tới đô thị xanh, hiện đại. Trong quần thể khu vực công viên cây xanh 30/6 có thêm cây cầu Phạm Thế Hiển giúp việc đi lại của nhân dân thuận tiện, trực cảnh quan xung quanh khu vực hài hòa và đẹp hơn. Còn tại cầu Phan Bội Châu bắc qua sông Vĩnh Trà, gần Bệnh viện Đa khoa thành phố nên mặt độ giao thông cao. Hai đầu cầu là tuyến đường Lý Thái

Tổ và Trần Nhân Tông chạy song song hai bên bờ sông khá chật hẹp, lại đang thi công sửa chữa, nâng cấp nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Vì vậy, đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ông Phan Văn Đại, chỉ huy công trình cầu Phan Bội Châu cho biết: Thời tiết nắng nóng như thế này, đơn vị thi công vẫn luôn bảo đảm đủ số lượng nhân lực, vật tư, máy móc để bảo đảm tiến độ hoàn thành trước kế hoạch. Ông Mai Văn Thu, công nhân thi công cầu Phan Bội Châu chia sẻ: Thời tiết nắng nóng, chúng tôi làm sớm, nghỉ sớm, chiều làm muộn, nghỉ muộn để bảo đảm sức khỏe cũng như tiến độ công trình. Bà Đoàn Thị Hồng, tổ 6, phường Kỳ Bá cho biết: Thời gian vừa qua, thành phố đã có nhiều công trình, dự án phát triển hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn. Việc nâng cấp tuyến đường Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông và cầu Phan Bội Châu là niềm mong mỏi, chờ đợi của người dân quanh khu vực từ nhiều năm nay. Rất mong các công trình sớm được hoàn thành để nhân dân đi lại thuận tiện, đường sạch sẽ, thông thoáng, góp phần giúp cho diện mạo đô thị thành phố xanh, sạch, đẹp.

MINH NGUYỄN



Thi công cầu Phan Bội Châu.

Mùa vàng bội thu trên những cánh đồng tích tụ

Đệt nên bức tranh tươi sáng cho những mùa vàng bội thu trên địa bàn huyện Đông Hưng không thiếu chân dung những người nông dân dám nghĩ, dám làm, hiện đại và chuyên nghiệp. Họ là những người mạnh dạn tích tụ ruộng đất, tiên phong đổi mới tư duy sản xuất, biến đất thành vàng.

Anh Trần Công Giàu, xã Đông Sơn hiện là người có diện tích tích tụ ruộng đất cấy lúa hàng hóa nhiều nhất huyện. Những thửa ruộng do anh tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào gieo cấy, chăm sóc thường ít sâu bệnh, luôn cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Anh Giàu chia sẻ: Tiếc "bờ xôi ruộng mật" do bà con không cấy, tôi thuyết phục vợ mượn lại ruộng của bà con để cấy lúa hàng hóa. Tùy theo nhu cầu thị trường tôi chọn giống cấy, như vài vụ gần đây tôi cấy chủ yếu là nếp Đài Loan, lúa Nhật, TBR225. Để nghề nông đỡ vất vả, với sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, tôi mạnh dạn đầu tư mua máy cày, máy bừa, máy gặt cỡ lớn phục vụ sản xuất, áp dụng cấy máy mạ khay, kỹ kết với công ty tổ chức diệt chuột, phun thuốc trừ sâu bằng máy bay...



Mùa vàng bội thu trên cánh đồng tích tụ của anh Đặng Tất Tuấn, xã Phú Châu (Đông Hưng).

Với cách làm chuyên nghiệp đó, các thửa ruộng của gia đình anh Giàu năng suất thường cao hơn các hộ khác từ 30 - 40kg/sào. Cây lúa thương phẩm, chất lượng cao, vì vậy cứ tới vụ thu hoạch là thương lái tìm về tận ruộng nhà anh Giàu cũng không thiếu. Vẫn những mảnh ruộng xưa bà con cấy cây nhưng hiệu quả không cao thì nay anh áp

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lại trở thành đại diện chủ nổi tiếng trong cả tỉnh, mỗi vụ thu từ lúa trên 800 triệu đồng. Nguồn thu mà trước đây anh Trần Văn Giàu cũng không dám nghĩ tới, nay nhờ tích tụ ruộng đất hiệu quả đã thành hiện thực.

Đông Sơn là xã có diện tích đất nông nghiệp lớn (400ha) song mấy năm gần đây lại thiếu lao động sản xuất nông nghiệp. Nhưng nhờ cơ chế, chính sách hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp đã có khoảng 20 hộ nông dân mạnh dạn thuê, mượn ruộng cấy từ 5 mẫu đến 50

mẫu, tổng diện tích tích tụ cả xã hiện tăng lên gần 100 mẫu. Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Trước đây, Đông Sơn do thiếu lao động có một số diện tích ruộng bỏ hoang, việc sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn bởi người trẻ đi công ty việc đồng

áng toàn người cao tuổi đảm nhận, vì vậy năng suất lúa thấp. Thời gian qua, nhiều hộ mạnh dạn tích tụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó đến nay xã không còn ruộng bỏ hoang, năng suất lúa luôn dẫn đầu huyện. Từ ngày thuê, mượn ruộng của những hộ không cấy để sản xuất lớn, anh Đặng Tất Tuấn, xã Phú Châu từ người phải đi làm thuê, làm mướn đã trở thành đại diện chủ với thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Anh Tuấn cho biết: Vụ xuân năm 2023 gia đình tôi cấy 32 mẫu, tăng 2 mẫu so với vụ trước, 60% diện tích cấy lúa TBR225. Tôi đã đầu tư gần 1 tỷ đồng mua các loại máy móc hiện đại phục vụ sản xuất vừa để giảm công lao động, giảm chi phí đầu vào vừa tăng năng suất, giá trị nông sản. Cứ đến mùa vụ là tôi phải thuê thêm 2 - 3 người điều khiển các loại máy móc làm đất, cấy và thu hoạch cho diện tích của gia đình và làm dịch vụ cho bà con. Rút kinh nghiệm từ những vụ trước bị thất thu do đến kỳ thu hoạch thì mưa to, lúa mọng và bị tư thương ép giá, tôi đã tự nghiên cứu xây lò sấy để sấy thóc. Gặt đến đâu tôi sấy khô luôn đến đó, giảm công phơi mà thóc sấy khô bảo đảm chất lượng, bao giờ được giá thì mới xuất bán, so với bán thóc tươi tại ruộng thì lãi hơn nhiều. Vụ nào mưa, tôi còn sấy thóc cho bà con. Vụ xuân này, dù đầu vụ ít mưa ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa nhưng tôi chủ trọng làm tốt việc bón thúc, lúa ít sâu bệnh chỉ phải phun 1 lần, chuột không gây hại vì có công ty đánh đồng loạt. Do vậy, lúa của gia đình đến kỳ thu hoạch là vẫn khỏe, bông to, hạt mẩy, duy trì năng suất 2,2

- 2,4 tạ/sào. Vụ này gia đình thu trên 65 tấn thóc khô. Thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang cánh đồng lớn, ruộng không bờ, nhiều nông dân xã Đông Xá còn làm chủ máy móc hiện đại, cấy lúa thương phẩm, biến những cánh đồng không có thu hoạch thành những cánh đồng vàng bội thu. Anh Lê Đức Tuấn là một trong những điển hình nông dân trẻ đã thành công với cây lúa. Anh Tuấn chia sẻ: Nhà tôi con nhỏ, vì vậy vợ chồng không đi làm công ty như mọi người mà 5 năm nay chọn ở nhà làm nông nghiệp, mượn, thuê lại 12 mẫu ruộng của bà con để cấy lúa chủ yếu lúa nếp Đài Loan, lúa Nhật. Có máy móc hỗ trợ, do đó công việc của nhà nông giờ nhàn mà hiệu quả hơn trước. Lúa năm nay được mùa, năng suất đạt khoảng 2,4 tạ/sào. Gặt xong tôi bán thóc tươi, đỡ công phơi và không phải bảo quản. Trước đây tôi cấy lúa không có lãi, giờ cấy nhiều, không phải bỏ tiền thuê máy móc, mỗi sào cũng lãi 500.000 - 700.000 đồng. Toàn huyện Đông Hưng hiện có trên 400 hộ nông dân tích tụ ruộng cấy từ 2 mẫu trở lên, trong đó nhiều hộ cấy từ 20 - 50 mẫu. Tích tụ ruộng đất đã làm "thay da đổi thịt" những cánh đồng phân tán, nhỏ lẻ, nhiều vùng đất hoang hóa nay đã được hồi sinh, mở ra xu hướng mới cho sản xuất lúa, tạo động lực để nông dân gắn bó với đồng ruộng. Sau vụ gặt, đồng ruộng "của mình" chờ đón không khí rộn ràng của những đợt chuyển đổi, tích tụ ruộng đất mới để chuẩn bị cho vụ mùa năm 2023.

THU HIỀN



Ruộng lúa trĩu bông của anh Trần Công Giàu, xã Đông Sơn (Đông Hưng) trước kỳ thu hoạch.